

Số: 144/KH-MNTH

Tà Hộc, ngày 04 tháng 5 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em mầm non năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 524/KH-PGDĐT ngày 02/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em mầm non, học sinh, Trường Mầm non Tà Hộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và giáo viên trong việc giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh ở nhà trường, gia đình và khi tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh; kỹ năng, phương pháp dạy bơi cho học sinh nhằm triển khai có hiệu quả trong nhà trường.

Tăng tỉ lệ học sinh được giáo dục kỹ năng nhận biết các nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi an toàn; giúp học sinh chủ động phòng và tránh tai nạn đuối nước xảy ra đối với học sinh, nhằm giảm tỉ lệ học sinh gặp nạn.

#### II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024.

#### III. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ, của Sở, của Phòng Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước (Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 401/KH-BGDĐT ngày 24/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em mầm non, học sinh năm 2024); chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024.

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước, hướng dẫn học sinh chủ động phòng, tránh đuối nước trên đường đi học và khi tham gia các hoạt động tại cộng đồng; khuyến khích giáo viên giáo dục tăng cường xã hội hóa, phối hợp với phụ huynh học sinh dạy bơi an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường.

3. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước. Đảm bảo an toàn cho học sinh, giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước liên quan đến học sinh.

4. Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phòng chống tai nạn đuối nước.

5. Tạo điều kiện cho giáo viên thể chất tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng cứu đuối và phương pháp dạy bơi cho học sinh.

6. Báo cáo kịp thời vụ việc tai nạn thương tích, đuối nước của học sinh xảy ra tại đơn vị trường học và đề xuất các giải pháp can thiệp.

### **III. NỘI DUNG**

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, nhất là tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh trong các dịp nghỉ Lễ, hội, nghỉ hè.

Thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng tránh thông qua các hoạt động học, các hoạt động trong ngày và các hoạt động ngoại khóa.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh nhưng thiếu sự kiểm soát của người lớn tại các nơi ao, hồ, sông, suối, biển có nguy cơ mất an toàn.

Tổ chức các buổi tập huấn, trang bị kỹ năng bơi cho học sinh.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy bơi an toàn, chống đuối nước và kỹ năng sơ cứu người bị nạn cho cán bộ, giáo viên phụ trách dạy bơi khi có kế hoạch đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng để triển khai có hiệu quả hoạt động dạy bơi tại nhà trường.

Huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh; phối hợp với gia đình, cha mẹ/người giám hộ học sinh, các tổ chức hợp pháp khác tổ chức dạy bơi, học bơi cho học sinh ngoài nhà trường.

Thường xuyên phối hợp giữa nhà trường, cơ sở giáo dục với cha mẹ/người giám hộ học sinh trong việc quản lý, phòng ngừa tai nạn, thương tích, đuối nước xảy ra học sinh.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Đối với Ban giám hiệu**

Chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2024.

Xây dựng kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh năm 2024.

Chọn cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn về “ Phương pháp dạy bơi; phòng chống tai nạn đuối nước; kỹ năng sơ cấp cứu” do cấp trên tổ chức.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tai nạn đuối nước tại trường.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện của đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua Bộ phận Chuyên môn, bản mềm theo địa chỉ gmail: [phonggiaoducms.sl@gmail.com](mailto:phonggiaoducms.sl@gmail.com) trước ngày 22/11/2024.

## **2. Đối với GV, NV**

Tham gia các lớp tập huấn về “ Phương pháp dạy bơi; phòng chống tai nạn đuối nước; kỹ năng sơ cấp cứu” do cấp trên tổ chức.

Vận động học sinh tham gia các lớp học bơi do nhà trường tổ chức.

Thông kê số lượng học sinh biết bơi.

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2024.

Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số liệu học sinh đăng ký học bơi cho BGH và báo cáo số liệu học sinh biết bơi khi cần.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2024 của Trường Mầm non Tà Hộc./.

**Nơi nhận:**

- PGD huyện (B/c);
- CB, GV, NV (website);
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Bích Ngọc**